



กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย WEAR SAFETY HELMET



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมรังคี่ให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อคทั้งผู้ขับ-ผู้ซ้อน 100 เปอร์เซ็นต์ขณะมา
รับ-ส่ง บุตรหลาน



กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนให้สวมหมวกนิรภัยขณะขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ละจากรยานทั้งคนขับคนซ้อนต้องสวมหมวกนิรภัยมาเรียนทุกครั้ง ที่มารับ-ส่งบุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโดยบูรณาการกับหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย “ปลอดภัยไว้ก่อน” และรณรงค์โดยการขอความร่วมมือให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนแก่ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจกแผ่นพับข้อสาระมูลข่าวสาร สร้างความตระหนักให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์ และทักษะในการขับขี่ ประมาท ชอบความเสี่ง คิดว่าตัวเองเก่ง ชอบขี่เร็วด้วยความคะนองตามวัย ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตราย เพื่อนๆ เมาแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร ขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นนโยบายสำคัญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง



มาตรการการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัยมาสถานศึกษา เช่น

- ๑) การเดินทางโดยทางเท้าจะต้องเดินทางกับผู้ใหญ่ไม่เดินทางโดยลำพัง
- ๒) เดินทางโดยรถจักรยานต้องมีการป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อ
- ๓) เดินทางโดยรถจักรยานยนต์เด็ก ผู้ปกครอง พ่อแม่ ต้องสวมหมวกนิรภัย
- ๔) เดินทางทางน้ำต้องสวมเสื้อชูชีพ
- ๕) เดินทางดดยรถยนต์แนะนำให้ใช้นั่งนิรภัยให้เหมาะสมตามวัย
- ๖) เดินทางโดยรถรับ-ส่ง รถรับ-ส่งต้องถูกต้องตามระเบียบของกรมขนส่งทางบก











ติดป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ทางเข้าสถานศึกษา



ติดป้ายรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย



ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับ-คนซ้อนมาส่งบุตรหลาน



ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ สวมหมวกนิรภัยมาส่งบุตรหลาน



ครูแจกแผ่นพับสาระความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย



ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ สวมหมวกนิรภัยมาส่งบุตรหลานในสถานศึกษา



ผู้ปกครองจอดรถตามจุดในสถานศึกษา



ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ สวมหมวกนิรภัยมาส่งบุตรหลานในสถานศึกษา



ภาพกิจกรรมการให้ความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ขับขี่ปลอดภัย การสวมหมวก นิรภัย





พาเด็กนักเรียนเข้ารับทุนช่วยเหลือ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง



เด็กนักเรียนรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน



มอบทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ป่าซาง



